

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังข้อมูลศก.อ่อนแอ-เงินทุนยังไหลออก

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง หลังจากฟื้นตัวได้เมื่อวานนี้ โดยเงินบาทยังถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และการไหลออกของเงินทุน

*ดีลเลอร์ คาดว่าเงินบาทวันนี้จะมีแนวรับเป้าหมายอยู่ที่ 36.50 และแนวต้านที่ 36.30

*สกุลเงินสำคัญเคลื่อนไหวในรอบเดิมต่อไปในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการลงทุน ก่อนจะมีการเปิดเผยดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตของจีน และก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ประจำเดือนก.ย.ในวันศุกร์

*ขณะที่ตลาดจีนเริ่มต้นปิดทำการนานหนึ่งสัปดาห์ ตั้งแต่วันนี้ เนื่องในเทศกาลวันชาติ

*ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการผลิตของทางการจีน ปรับตัวขึ้นสู่ 49.8 ในเดือนก.ย. จาก 49.7 ในเดือนส.ค. แต่ดัชนียังต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวของกิจกรรมในภาคการผลิต

*แต่ดัชนี PMI ภาคบริการของจีน ทรงตัวที่ระดับ 53.4 ในเดือนก.ย. โดยดัชนีที่เหนือระดับ 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัวในภาคบริการ ซึ่งช่วยชดเชยความอ่อนแอในภาคการผลิต

*ยูโรยังถูกกดดัน หลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนที่ระดับต่ำ ส่วนเยนได้รับแรงหนุนเข้ามาบ้างในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ภายหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคเอกชน(ทั้งกัน) ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งสัญญาณในทางบวกและทางลบ

*รายงานทั้งกันของบีโอเจ ระบุว่า ความเชื่อมั่นของบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นร่วงลง ซึ่งอาจกระตุ้นให้บีโอเจดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*เมื่อวาน ต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1.21 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิ
ตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 426.50 ล้านบาท และถ้านับเฉพาะตราสารหนี้
อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 553.03 ล้านบาท

*09.00 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 36.35/36 จาก 36.30/32 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.515/615 จาก 40.698/740 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 120.03/08 จาก 119.84 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1161/63 จาก 1.1176 เมื่อวาน

"บาทกลับมาอ่อนค่า เมื่อวานตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเราออกมาไม่ดี และ flows
ในหุ้นในบอนด์ก็ยังไหลออกอยู่ ทิศทางก็ยังเป็นเหมือนเดิม คือน่าจะอ่อนค่าต่อ" ดีลเลอร์
กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้